

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรูปแบบการเตรียมการจัดงานตามกำหนดการร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างจัดงานที่มี ประสบการณ์การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลที่จะพิจารณาเป็นผู้จัดงาน และการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๓

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๒. ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้นายรัฐดิพล ภักดีวานิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนัก กฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. รายชื่อผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program: HREP)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program: HREP) ในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๗๐ คน รายชื่อสำรองภาครัฐ จำนวน ๑๑ คน และรายชื่อสำรองภาคเอกชน จำนวน ๖ คน ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งขอสละสิทธิ์ จำนวน ๓ คน ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามลำดับแล้ว และได้จัดทำสรุปรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า